



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๒

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการปรับระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ระบบ G Code) สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของสถานศึกษาได้เอง ซึ่งต่างจากสังกัดอื่นที่มีหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและรับรองข้อมูลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับระบบฯ ในส่วนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา/ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา/ผู้อำนวยการกองการศึกษาให้ทำหน้าที่ต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของสถานศึกษา โดยแนบไฟล์เอกสารรวม ๑ ไฟล์ ประกอบด้วยคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองการศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ หรือที่เรียกชื่ออื่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการศึกษาหรือคำสั่งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซีดีทับและเขียนระบุวัตถุประสงค์ เช่น “สมัครเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของระบบ G Code เท่านั้น” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๘๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ณาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ ๒๑๘๒

วันที่ 7 พ.ค. 2567

เวลา

บ.ท. บ.ด. ส.ส. ก.ม. ก.ง. บ.ป.

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๔๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือถึงจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบการปรับระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ระบบ G Code) สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของสถานศึกษาได้เอง ซึ่งต่างจากสังกัดอื่นที่มีหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและรับรองข้อมูลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับระบบฯ ในส่วนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเพิ่มผู้อำนวยการสำนักการศึกษา/ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้ทำหน้าที่ต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๔๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของสถานศึกษา โดยแนบไฟล์เอกสารรวม ๑ ไฟล์ ประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองการศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ หรือที่เรียกชื่ออื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบด้านการศึกษาหรือคำสั่งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมขีดทับและเขียนระบุวัตถุประสงค์ เช่น "สมัครเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของระบบ G Code เท่านั้น"



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ - ต่อ ๕๓๒๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน คุณดารารัตน์ นาคบำรุง โทร. ๐๙๔ ๓๔๑ ๘๑๘๑